

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU HỌC TRONG LĨNH VỰC TRIẾT HỌC, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC

LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC

Ngày 24/01/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH) đã tổ chức buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Chủ nghĩa Mác, Đại học Quảng Tây, Trung Quốc, do PGS.TS Lương Kiến Tân, Phó Viện trưởng dẫn đầu. Buổi làm việc nhằm thảo luận và đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực triết học và khoa học chính trị.

Phó Hiệu trưởng VNU-USSH, PGS.TS Đào Thanh Trường, đã chào đón đoàn và chia sẻ về thành tựu cũng như thế mạnh của trường trong nghiên cứu và đào tạo các ngành

thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy giữa VNU-USSH và các trường đại học ở Trung Quốc, trong đó có Đại học Quảng Tây. Đặc biệt, triết học và khoa học chính trị là những ngành có lịch sử lâu đời và được đào tạo bài bản, chuyên sâu tại VNU-USSH.

Các đại biểu hai bên đã thảo luận và đề ra một số nội dung hợp tác cụ thể trong năm 2024, bao gồm trao đổi giảng viên và sinh viên, tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ xuất bản công trình khoa học, và triển khai các đề tài

nghiên cứu về các chủ đề như xây dựng cộng đồng Trung Quốc – ASEAN, quản lý nhà nước, giao lưu văn hóa, và nghiên cứu thách thức trong

kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường hiện nay. Hai bên cũng dự kiến sẽ phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế trong năm 2024.

[Xem thêm](#)



HỢP TÁC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC THUỘC ĐẠI HỌC THANH HOA (TRUNG QUỐC)

Ngày 31/01/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng với Khoa Triết học đã có buổi đón tiếp và trao đổi hợp tác với Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Tại buổi làm việc, TS. Phạm Hoàng Hưng, Trưởng phòng Hợp tác phát triển, đã giới thiệu về quá trình thành lập, các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và thế mạnh của VNU-USSH.

Trong buổi làm việc, TS Phạm Hoàng Giang, Trưởng Khoa Triết học, đã

đề xuất một số hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm tổ chức các khóa ngắn hạn, công bố chung trên các tạp chí uy tín và tổ chức hội thảo quốc tế về triết học phương Đông và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác trong bối cảnh mới. PGS.TS. Đặng Triết từ ĐH Thanh Hoa đã bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn thắt chặt mối quan hệ hợp tác, trao đổi học thuật giữa hai bên. Buổi làm việc kết thúc với việc thống nhất các nội dung hợp tác sẽ



triển khai trong năm 2024, VNU-USSH và các trường đại học Trung Quốc trong quan hệ hợp tác giữa lĩnh vực triết học.

[Xem thêm](#)